
 

 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 
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ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 5.5 รายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
  นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นำเสนอ 
ที่ประชุมเพ่ือทราบว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้ 
และผลประโยชน์จากการให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน จากการ
ให้บริการห้องประชุมและสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ข้อ 4 วรรค 2 ให้สำนักงานบริหารและ
จัดการทรัพย์สินรายงานผลการดำเนินการรายงานต่อ ก.ง.ส. ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว จึงรายงาน ก.ง.ส. เพ่ือทราบ 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มีข้อซักถามเกี่ยวกับ
การเก็บค่าเช่าร้านค้าบริเวณศูนย์อาหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 19 มหาวิทยาลัย
มีมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าอย่างไรบ้าง 
 2. ผศ.สุรศักดิ์    นุ่มมีศรี  รองอธิการบดี ตอบข้อซักถามของ อ.นิมิต วุฒิอินทร์ เกี่ยวกับ
มาตาการการช่วยเหลือผู้เช่าคือยังไม่มีการเก็บค่าเช่าพ้ืนที่สำหรับปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยจะ
เก็บค่าเช่าเป็นรายปี ในปีนี้ยังไม่มีการเก็บค่าเช่าจากผู้เช่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีจัดการเรียนการสอน 
on site 
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